



อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถานีตำรวจ

สถานีตำรวจ มีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญาภายในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง รวมถึงการรับผิดชอบในด้านการงานและการปกครองบังคับบัญชาตำรวจลงไปจากกองบังคับการตำรวจนครบาล(1-9) หรือตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงภายใน บริการทางสังคม ชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ การพัฒนาการบริหารและงานจเรตำรวจ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงงานกิจการพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัสถานีตำรวจ ซึ่งงานในสถานีตำรวจ แบ่งออกเป็น 5 สายงาน ดังนี้

1) งานอำนวยการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยการ การวางแผน การตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถานีตำรวจ งานการบริหารบุคลากร งานจเรตำรวจงานกิจการพิเศษ งานความมั่นคง การศึกษา การฝึกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งกำลังบำรุง รวมทั้งลักษณะงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ

2) งานป้องกันปราบปราม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งานชุมชนและ

มวลงนส้มนพันธ์ในรูลบเบตง ๑ รวมท้งงนท้มล้กษณะเก้ยวข้องหรือเบ้ยนส่วนประกอบของงนนี้ เพื่อมให้เก้ตอาชฎนกรรมน้ันในเขตอ้ณนจ การร้บผ้ดชอบหรือพ้ันท้ปครองของสถนนี้ตำรวจ

3) งนจรจร

มีหน้าท้เก้ยวกับการววงแผน อ้ณนยการ ส้งการ ควบค้ม ก้ก้บ ดูแล ตรวจสอบและประกเม้นผลงนด้ันการควบค้มจรจร จ้ดการและบ้งค้บใช้ฎนหมนยเก้ยวกับจรจร งนจรจรตามค้รองการพระรชดำริ รวมท้งงนท้มล้กษณะเก้ยวข้องหรือเบ้ยนส่วนประกอบของ งนนี้ เพื่อป้องก้นไม่ให้เก้ตปัญหำด้ันการจรจร ในเขตอ้ณนจการร้บผ้ดชอบหรือพ้ันท้ปครอง ของสถนนี้ตำรวจ ตลอดจนพ้ันท้มีการจรจรต้อเน้องก้น

4) งนส้บสวน

มีหน้าท้เก้ยวกับการววงแผน อ้ณนยการ ส้งการ ควบค้ม ก้ก้บ ดูแล ตรวจสอบ ต้ดตามและประกเม้นผล ตลอดจนป้ฎบ้ตงนในด้ันการส้บสวน อาชฎนกรรม การกระท้ความผ้ด ตามพระรชบ้ญญต้ท้มีโทษทางอาญทุกนบ้บ ตลอดจนองค้กรหรือคร้อช่ยท้อยู่เบ้้องหล้ง รวมท้งงนท้มล้กษณะเก้ยวข้องหรือเบ้ยนส่วนประกอบของงนนี้ เพื่อมให้เก้ตอาชฎนกรรมน้ันใน เขตอ้ณนจการร้บผ้ดชอบหรือพ้ันท้ปครองของสถนนี้ตำรวจ

5) งนสอบสวน

มีหน้าท้เก้ยวกับการววงแผน อ้ณนยการ ส้งการ ควบค้ม ก้ก้บ ดูแล ตรวจสอบ ต้ดตามและประกเม้นผลด้ันการสอบสวนคต้อญา การม่ความเห้ัน การให้ความเห้ันชอบ หรือเบ้ยน ส่วนประกอบของงนนี้ เพื่ออ้ณนยความยุด้ธรรมให้แก่ประชชนในการส้บสวนสอบสวนคต้อญา ให้บ้งเก้ตประส้ทธภพสูงส้ดในเขตอ้ณนจการร้บผ้ดชอบหรือพ้ันท้ปครองของสถนนี้ตำรวจ
